



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้มหาวิทยาลัยต้องสร้างบัณฑิตมีทักษะสากล

"สุเมธ" เผยแนวทางแก้ปัญหาอุดมศึกษา ชี้มหาวิทยาลัยต้องติดตามกระแสโลก สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสากล มีภาษาที่สามารถสื่อสารได้ รวมทั้งสร้างสังคมฐานความรู้ แนะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่กระบวนการเรียนการสอน ฝากผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ โปร่งใส มีเจตยีนทางจริยธรรม เปิดโอกาสให้สาธารณชนรับรู้ได้

ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวถึงการประชุมสัมมนาเรื่อง วิชาศึกษาศาสตร์ไทย โดยนักปรัชญา นักคิด นักวิจารณ์ ทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ อาทิ พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อติธรรมว.ศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.ลิขิต ชีระเวคิน อติธรรมว.มหาดไทย ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร และนักวิชาการต่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ผลสรุปจากที่ประชุมได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้สามารถสนองตอบความคาดหวังของสังคมและสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่พึงประสงค์ในมหาวิทยาลัยไทย คือมหาวิทยาลัยต้องติดตามกระแสโลก และสร้างพลโลกหรือบัณฑิตที่มีทักษะสากล มีภาษาที่สามารถสื่อสารได้ รวมทั้งสร้างสังคมฐานความรู้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี ความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดได้

ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยต้องกลับมามองโลก ตะวันออกอีกครั้ง โดยใช้วิถีของคนไทยที่ไม่ใช่ผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะอย่างมาก แต่ต้องดึงความสามารถพิเศษของคนไทยมาใช้ประโยชน์ คือมีน้ำใจ มีปฏิภาณ และมีศิลปะในการประกอบอาชีพ และปรับการเรียนการสอนให้อาจารย์สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ความรู้ ออกมาเป็นต้นแบบของตนเอง รวมทั้งอยากให้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่กระบวนการเรียนการสอน ส่วนผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยหลักการแยกมองในหลายๆ ประเด็น โปร่งใสเป็นธรรม มีเจตยีนทางจริยธรรม เปิดโอกาสให้สาธารณชนรับรู้ได้ และมองมหาวิทยาลัยเป็น Intellectual Pursue

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ผลประโยชน์สาธารณะ การหารายได้ในเชิงธุรกิจ ถ้าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและนำความรู้กลับเข้าสู่ระบบสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิพากษ์อุดมศึกษา สกอ.จะนำเสนอให้กกอ.พิจารณา เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพิ่มเติมในบางประเด็น อาทิ การหารายได้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้กรมการศึกษานำเป็นข้อมูลประกอบการจัดระบบอุดมศึกษาของประเทศ และสกอ.จะร่วมกับมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

